



Thầy Cả đời đời.

Con là Thầy Cả đời đời
Nói truyền Thánh Vụ, rạng ngời hào quang
Con là Đá quý hơn Vàng
Xây Tòa Thiên Chúa Kho Tàng Tình Yêu.

Ai định nghĩa Người bằng thơ huyền bí?
Bằng văn thơ triết lý, hơi thi nhân?
Thành Công chưa? Và thất bại mấy lần?
Không thể được! Người vượt tầm xa, quá hạn!

Người là Ánh Sáng dương gian
Người là Thiên Đàng nhân thế!
Người là Cửa Lễ huyền siêu
Người là Tinh Cầu phản chiếu.

Ôi diễm lệ! Ôi mỹ miều!
Phước Người cao cả, phiêu diêu phụng tuyền!
Người đã thề suốt một đời tận hiến
Bắc thêm cầu tới bến cõi mộng lung
Dâng hy sinh, tế lễ Đấng Vô Cùng
Mầu nhiệm quá! Tình chung trong biển lạ!

Ôi! Linh Mục! Phước Lộc Người vô cùng cao cả!
Lưỡi phàm hèn diễn tả sẽ vô duyên

Viết nên Thơ, thơ trừu tượng hão huyền!
Xin nhường lại tâm hồn người ca tấu.

Hỡi Linh Mục! Người tôi từng yêu dấu
Chỉ một mình Người hiểu thấu nỗi lòng tôi!
Bao đau thương rướm máu, lệ bồi hồi
Tôi tắt thở, vì yêu Người tha thiết!

Tôi lậy Người, tượng trưng lòng trinh khiết!
Nghĩa trần gian đoạn tuyệt thuở ra đi.
Hy sinh khôn ví, trang trọng khôn bì
Người thuộc Dòng Lê-Vi, khánh niệm.

Tôi biết người là Tình Thơ mầu nhiệm
Là Cây Đàn muôn phím thuở Si-on
Đã thôi miên bao vạn kẻ hao mòn
Đã khô héo bao mầm non hy vọng!

Lậy Thượng Đế là Đại Dương Cực Trọng!
Xin thương tôi, cho mộng đẹp sẽ lên men
Cho than hồng bốc lửa sáng thành đèn
Tôi sẽ hát, ca khen Người vạn đại!

Thì xin Chúa đoái thương tình nhân loại
Xin cho Người ở lại một mai sau
Khi tương lai chấm hết cõi u sầu
Khi thế giới bước qua cầu tội lỗi.

Vì,
vắng bóng Người, trái đất liền u tối
vì không đèn đưa lối kẻ phiêu linh
tìm đâu ra nơi sa mạc nguồn tình
để nuôi sống những hình hài yếu đuối?

Người kết tinh bằng trăm ngàn hạt muối
Xin ướp tôi trong chén đắng sầu bi!
Bao Thanh Niên tìm sống nghĩa yên vì
Xin dẫn họ qua đường đi lang bạc!

Lậy Thượng Đế! Là Tình Thương bao la bát ngát
Rất thơm tho, thấm mát đến no say
Thơm hương hoa, hương tỏa vũ trụ này
Ôi Linh Mục! Trần đầy nguồn Ơn Thánh!
Sư Huynh Hà Đậu Đồng

Anh Chị Em thân mến!

Sư Huynh Hà Đậu Đồng là Một Thầy mà tôi gặp trong những ngày chập chững trên Nước Đức. Thầy là Sư Huynh của Dòng Alexander lo cho những người về Tâm Bệnh. Thầy với Cha Điềm là Những Huynh Trưởng trong bước đường chập chững của tôi. Thầy đã dành Bài Thơ trên để kính tặng Cha Mới Phêrô Nguyễn Đức Thiện. Một Bài Thơ có ý tưởng

trương tự như Hàn Mạc Tử. „Lạy Thượng Đế là Đại Dương Cực Trọng! Xin thương tôi, cho mộng đẹp sẽ lên men. Cho than hồng bốc lửa sáng thành đèn. Tôi sẽ hát, ca khen Người vạn đại!“ Vâng! Xin cho tôi sẽ hát, ca khen Ngài đến thiên thu vạn đại.

P. Franz Nguyen SAC

Chân Thành Cảm Tạ

Gia Đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ Cha Phêrô Nguyễn Trọng Quý, Cha Tuyên Úy, Cha Bartholomêo Phan Trần Thái SDB, Cha Gioanbaotixita Vũ Chí Thiện OFM, Quý Ông Bà và Anh Chị Em, đã gửi điện thư, điện tín, gọi điện và đến hiệp thông cầu nguyện, hiệp dâng Thánh Lễ Mở Tay của Con chúng tôi Phêrô Nguyễn Đức Thiện. Đặc biệt gửi Lời Cảm Ơn chân thành đến Ca Đoàn Tổng Hợp và Tất Cả Ông Bà Anh Chị Em trong Cộng Đoàn đã hết lòng, hết sức giúp cho Thánh Lễ được trang trọng và sốt sắng và buổi Tiếp Tân sau Thánh Lễ được thập toàn. Kính mong Quý Cha và Quý Vị thông cảm cho việc tiếp đón không được chu đáo và thiếu sót của Gia Đình. GD Phêrô Nguyễn Văn Thanh và Cha Phêrô Nguyễn Đức Thiện.

Thư cảm ơn của Sơ Đặng Thị Hoàng – Quy Hòa

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
Cộng Đoàn Thánh Phanxicô Qui Hòa
Qui Nhơn – Bình Định

Kính thưa Cha Phanxicô Xavier

Quý Cộng Đồng Thánh Micae,

Con, nữ tu Maria Đặng Thị Hoàng, thuộc Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, đang phụ trách cộng đoàn Thánh Phanxicô Qui Hòa, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định. Nơi đây, chị em chúng con đã sống và phục vụ Anh Chị Em bệnh Phong thuộc Bệnh viện Phong Qui Hòa từ năm 1932. Nay con xin thay cho Anh chị em Bệnh nhân thưa đôi lời cảm ơn Cha và Quý vị.

Kính thưa Cha và Quý Cộng Đồng,

Hôm ngày 25 tháng 5 năm 2017, chúng con đã nhận được số tiền 2.000 Euro (hai ngàn) từ Cha và Cộng đồng Thánh Micae gửi trợ giúp cho con cháu bệnh nhân phong Qui Hòa, nhằm hỗ trợ cho các cháu trong vấn đề giáo dục, học tập vào dịp hè, chuẩn bị bước vào năm học 2017 - 2018.

Vậy con xin kính báo và chân thành cảm ơn tấm lòng hy sinh quảng đại của Cha và mọi người đã dành nhiều ưu ái cho chúng con nơi đây.

Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót ban cho Cha và cộng đồng luôn an bình, dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui thiện hảo của Chúa Thánh Thần.

Xin thêm cho chúng con nơi đây một lời kinh hiệp thông.

Kính chào Cha và Cộng đồng Thánh Micae thân yêu,

Nt. Maria Đặng Thị Hoàng, fmm

Chúc mừng Rửa Tội.

- Cháu Maria Lisa Trần Bảo Thy, Con Gái Anh Trần Thanh Tùng và Chị Lê Thị Đoan Trang, CD Don Bosco vừa được gia nhập vào Đại Gia Đình của Chúa ngày 21.05.2017.
- Cháu Teresa Mira Trần Thiên Phúc Hòa con Anh Chị Hoa và Huy, CD Don Bosco cũng được gia nhập vào Đại Gia Đình của Chúa ngày 21.05.2017.

- Cháu Clara Phạm Anh Vy, Con Anh Chị Chiêu Anh và Duy Vũ, CĐ Thánh Cả Giuse, đã được gia nhập Đại Gia Đình của Chúa ngày 01.07.2017.

Chúc mừng Các Cháu Bảo Thy, Phúc Hòa và Anh Vy luôn khôn lớn trong Tình Yêu của Mẹ Cha và tất Cả Mọi Người. Chúc mừng Các Anh Chị Tùng Trang, Hoa Huy và Anh Vũ.

Mời tham dự Phiên Họp Khoáng Đại Cộng Đồng II/2017 ngày CN 03.09.2017

Ban Chấp Hành Cộng Đồng và Cha Tuyên Úy xin kính mời Ban Cố Vấn, tất cả Ban Đại Diện các Cộng Đoàn, Hội Đoàn và Ca Đoàn, Quý Vị Đại Biểu và Quý Ủy Viên các Ban vui lòng đến tham dự phiên Họp Khoáng Đại Cộng Đồng kỳ II/2017 vào lúc 09.00giờ ngày chủ nhật 03.09.2017 tại Dunkle Str. 4 – 59174 Kamen. Kính mong sự hiện diện đầy đủ của toàn thể Quý Vị

Chúc mừng Thành Hôn:

Anh Antôn Hồ Huỳnh Cường và Chị Mattha Võ Ngọc Triều đã thành hôn ngày 17.06.2017 tại St. Hubertus – Essen-Berghausen. Chúc mừng Anh Chị Cường Triều trăm năm Hạnh Phúc. Chúc Hai Họ có Dâu ngoan, Rể hiền.

Rao Hôn Phối

1. Chị Maria Lê Thị Thiên Vân, Con Gái Ông Giuse Lê Thái By và Bà Maria Nguyễn Lê Kim Loan, Minden và Anh Phêrô Nguyễn Kim Cường, Con Trai Ông Nguyễn Kim Tuấn và Bà Cư Thị Anh, Münster sẽ thành hôn lúc 14:00giờ ngày 12.08.2017 tại St. Georg. Am Kirchplatz 1 – 48369 Saebeck.
2. Anh Đaminh Nguyễn Thanh Hoàng, Con Trai Ông Đaminh Nguyễn Văn Lộc và Bà Maria Nguyễn Thị Liên, CĐ Thánh Gia Thất và Chị Maria Đinh Thị Minh Trân, Con Gái Ông Giuse Đinh Quang Trọng và Bà Maria Nguyễn Thị Huệ, Việt Nam, sẽ thành hôn ngày 26.08.2017 lúc 15:00giờ tại St. Ignatius – Essen. Cha Dominic Nguyễn Ngọc Long cử hành.
3. Nguyễn Quốc Dũng, Con Trai AC Minh Chị Yên Herne và Chị Sara Nieto Morilla sẽ thành hôn 14:30giờ ngày 30.09.2017 tại St. Josef. Dahlhauserstr. 147 – 45279 Essen.
4. Anh Giuse Nguyễn Văn Hà, Con Trai Ông Giuse Nguyễn Văn Áng và Bà Maria Đặng Thị Hồ, CĐ Các Thánh Tử Đạo VN, và Chị Maria Bùi Thị Bạch Yến, Việt Nam, sẽ thành hôn 25.11.2017 tại Việt Nam.
5. Chị Maria Bùi Thị Tú Quỳnh, Con Gái Ông Franz Xaver Bùi Quang Lý và Bà Maria Nguyễn Thị Thanh; Việt Nam và Anh Gioanbaotixita Đặng Đình Thái Hòa, Con Trai Ô. Đặng Đình Hùng và Bà Đinh Thị Liên, CĐ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ thành hôn tháng 9 tại Chí Hòa – Việt Nam.

Theo Giáo Luật những ai biết những Anh Chị trên có ngăn trở về Hôn Phối bắt buộc phải thông báo về Cha Tuyên Úy.

Mời tham dự Lễ Bồn Mạng CĐ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Cộng Đồng trân trọng kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em, Các Bạn Trẻ và Các Cháu Thiếu Nhi trong Cộng Đồng về tham dự Thánh Lễ mừng kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Bồn Mạng Cộng Đồng, lúc 14.00giờ ngày Chúa Nhật 24.09.2017 tại Hl. Dreifaltigkeit – Helmholtzstr. 7 – 44649 Herne.

Đôminicô Phạm Tiến Dũng.

Bữa Cơm Tình Thương VI

Anh Chị Em Ca Đoàn Cäcilia thật quý mến!

Ngày 20.05.2017 Anh Chị Em đã tổ chức một Bữa Cơm Tình Thương lần thứ VI để giúp đỡ cho Quỹ Tình Thương của Cộng Đồng có cơ hội giúp đỡ cho Các Em Học Sinh, Con Em của Các Anh Chị Em Phong của Quy Hòa.

Chiều ngày 24.06 sau Thánh Lễ nhân dịp Kỷ Niệm 29 năm Phong Thánh cho Các Vị Tử Đạo Việt Nam, Anh Nguyễn Minh Tuấn, Đoàn Trưởng Ca Đoàn đã trao cho tôi số tiền 1.000Euro.

Trước tấm Chân Tình thật quý báu mà Các Anh Chị Em đã dành cho Quỹ Tình Thương của Cộng Đồng được thay mặt Ca Đoàn làm việc Từ Thiện này tôi rất sung sướng và tự hào là Ca Đoàn Cäcilia không những đã đem tiếng hát phụng sự Chúa mà còn quên mình và hăng say trong công việc Xã Hội giúp cho Kẻ Nghèo khổ.

Xin Thiên Chúa trả công thật bội hậu cho Các Anh Chị và cả Gia Đình Các Anh Chị!
Xin Chúa dang tay chúc lành và ban cho Các Anh Chị và Cả Nhà Các Anh Chị luôn mạnh khỏe và Bình An.

Chân thành cảm ơn Các Anh Chị Em và Gia Đình.

Bữa Cơm Tình Thương của Các Bà Mẹ tại St. Elisabeth - Herne

Chúa Nhật ngày 25.06.2017 Các Bà Mẹ đã tổ chức Bữa Cơm Tình Thương tại St. Elisabeth – Herne. Bà Hội Trưởng cho biết 15 năm qua đã dùng số tiền kiếm được đã giúp cho 3 Thầy trở thành Linh Mục; giờ trao số tiền 300,00€ cho Cha Tuyên Úy để hỗ trợ Quỹ Tình Thương của Cộng Đồng. Đây là một Gương Sáng đáng được chúng ta lưu tâm và noi theo. Thành thật cảm ơn Các Bà, Các Chị và xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ Các Bà, Các Chị và Gia Đình trong Tình Thương của Ngài.

Gemeindefest tại Christ-König

Ngày 02.07. vừa qua Ca Đoàn Têrêsa đã tham dự và đóng góp cho Giáo Xứ Christ-König trong Gemeindefest. Thành Thật cảm ơn Ca Đoàn! Vì là lần cuối cùng Ca Đoàn chung tay với Giáo Xứ nên tiền lời bán được đã dành cho những Chi Tiêu của Giáo Xứ. Thành thật cảm ơn Sự Quảng Đại và Tinh Thần hăng say phục vụ của Tất cả Anh Chị Em trong Ca Đoàn. Đây là việc làm thật quảng đại và những hy sinh đóng góp của Các Anh Chị Em. Xin Chúa trả công và ban cho Các Anh Chị Em và Gia Đình nhiều niềm vui và bình an.

Đội Giúp Lễ tham dự “Picnic”

Thân mời Các Em trong Đội Giúp Lễ của Cộng Đồng tham dự một ngày Picnic:

Thời gian: từ 11:00 giờ đến 18:00 giờ ngày 02.09.2017.

Địa điểm: Sẽ thông báo chi tiết trong Thư Mời.

Nếu thời tiết xấu và mưa gió thì chúng ta sẽ cùng nhau nướng thịt ở trong Sân Hội Trường nhà Cha Tuyên Úy.

Kính thưa Quý Phụ Huynh và Các Em thân mến,

Ước mong sẽ không thiếu Quý Vị và Em nào trong ngày họp mặt này.

Nhân đây, tôi xin phép mời tất cả Quý Phụ Huynh và Các Em nào có thể được, cùng với Chị Liên giúp phần Ẩm Thực cho ngày sinh hoạt của chúng ta được tốt đẹp hơn.

Xin liên lạc với Chị Liên.

Chú Tuấn – Chú Tùng và Cha Tuyên Úy.

Mời tham dự Thánh Lễ ngày 13.08.2017 tại nhà Cha Tuyên Úy.

Anh Chị Em thân mến!

Nhiều người trong chúng ta không có điều kiện và khả năng đi Hành Hương về Bồ Đào Nha để viếng Mẹ Fatima nhân dịp kỷ niệm Mẹ hiện ra 100 năm. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Các Bà Mẹ và Hội Cao Niên thân mời Anh Chị Em trong Cộng Đồng đến tham dự Thánh Lễ lúc 14:00giờ ngày Chúa Nhật 13.08. là ngày Kỷ Niệm Ngày Mẹ hiện ra. Sau Thánh Lễ xin mời Cả Nhà ở lại chung vui với nhau.

Chúc mừng Kỷ Niệm Thành Hôn

1. Ông Đôminicô Nguyễn Văn Kiệt
Bà Maria Nguyễn Thị Kính
nhân ngày Kim Khánh Thành Hôn 1967 – 11.05 – 2017
2. Ông Lorenzo Trần Bình Thành
Bà Goretti Trần Thị Ngọc Thúy
nhân ngày Ngân Khánh Thành Hôn 1992 – 30.05 – 2017
3. Ông Gioan Baotixita Đào Duy Chương
Bà Agnes Đào Đình Mỹ Hạnh
nhân ngày Ngân Khánh Thành Hôn 1992 – 06.06 – 2017
4. Ông Gioan Baotixita Vũ Viết Thắng
Bà Maria Nguyễn Thị Thoi
nhân ngày Kim Khánh Thành Hôn 1967 – 10.06 – 2017
5. Ông Đôminicô Nguyễn Bá Thiêm
Bà Maria Nguyễn Thị Kim Yến
nhân ngày Ngân Khánh Thành Hôn 1992 – 18.07 – 2017
6. Ông Giuse Trịnh Quốc Khang
Bà Maria Trịnh Đoàn Thị Thùy Trang
nhân ngày Ngân Khánh Thành Hôn 1992 – 18.07 – 2017
7. Ông Luis Nguyễn Duy Sâm
Bà Anna Nguyễn Thị Hường
nhân ngày Kim Khánh Thành Hôn 1967 – 28.08 – 2017

Chúc Các Cụ và Các Ông Bà nhiều Niềm Vui – Hạnh Phúc – Êm Ám Thuận Hòa và tràn đầy Ôn Thánh Chúa với Gia Đình Thánh Gia Thất.

Thành kính phân ưu

Trong Niềm Hy Vọng và tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa

- Cụ Maria Phạm Thị Nhân sinh năm 1933 tại Bến Tre, Việt Nam, Thân Mẫu của Bà Lê Thị Hồng Thúy, Bà Ngoại của Hai Bạn Kiều Minh và Tuyết Minh, CĐ Mẹ Fatima đã được Chúa gọi về lúc 2:00 giờ ngày 27.05.2017 tại Bến Tre, hưởng thọ 84 tuổi.
- Cụ Anna Hoàng Thị Vóc, sinh năm 1923 tại Hưng Yên, Thân Mẫu của Các Ông Phạm Công Chính, Phạm tiến Dũng, Phạm Công Tâm và Bà Nội của Các Bạn Khoa, Việt, Thiện, Duy và Đức, đã được Chúa gọi về ngày 03.06.2017 tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 94 tuổi.

Nguyện xin Thiên Chúa thứ tha các lỗi lầm cùng hình phạt và cho Hai Linh Hồn Cụ Maria Nhân và Anna Vóc sớm được hưởng Vinh Quang Phục Sinh của Chúa Kitô

trong Nhà Chúa đến muôn đời. Thành thật phân ưu với Gia Đình Bà Thủy và Hai bạn Kiều Minh và Tuyết Minh, với Gia Đình các Ông Chính, Ông Dũng, Ông Tâm và Các Bạn Khoa, Việt, Thiện, Duy và Đức.

Cha Tuyên Ủy nghĩ hè

1. **Đợt I** từ ngày 04.09. đến ngày 18.09.2017.
2. **Đợt II** từ ngày 22.10. đến 27.10.2017.
3. **Đợt III** từ 20.11. đến 29.11.2017.

Ai có điều gì liên quan đến Mục Vụ xin liên lạc trực tiếp với Cha Xứ Đức tại Địa Phương của mình.

Cầu nguyện cho những Anh Chị Em ra đi trước chúng ta trong tháng 7+8 + 9

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn:

- CỤ GIUSE NGUYỄN ĐÌNH LÂM, CĐ THÁNH MẪU MÂN CÔI NGÀY 10.07.2010
- CHÁU MICAÊ VŨ XUÂN THIÊN, CĐ THÁNH MẪU MÂN CÔI NGÀY 13.07.2006
- CỤ BÀ ANNA PHẠM THỊ TUẤT, CĐ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO NGÀY 15.07.2014.
- LM GIUSE VŨ XUÂN HUYỀN NGÀY 28.07.2004
- ÔNG PHÊRÔ HOÀNG VĂN CHÍ, CĐ MẸ FATIMA NGÀY 14.08.2015
- BÀ ANNA NGUYỄN THỊ HUÊ TRƯỞNG LỊCH CĐ CT TỬ ĐẠO VN NGÀY 28.08.2005
- ÔNG HIÊRÔNIMÔ NGUYỄN ĐÌNH DIỆM, CĐ THÁNH VINCENTÊ NGÀY 30.08.2013
- ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHA, BOCHUM NGÀY 31.8.2016.
- CHÁU LINA WATSANA ALPERT TRẦN, CĐ TM MÂN CÔI NGÀY 03.09.2012
- GIUSE NGUYỄN HUY DIỆM, CĐ CT TỬ ĐẠO VN NGÀY 11.09.2006
- CHA GIUSE NGUYỄN THẾ HIỂN NGÀY 18.09.2003
- CỤ GIUSE NGUYỄN NGỌC TRANG, CĐ TM MÂN CÔI NGÀY 23.09.1997

được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.

TÂM LÒNG VÀNG: *“Không ai giàu đến độ, không còn thấy cần phải nhận,
và cũng không ai nghèo đến mức, không còn cái gì để cho”.*

Quý Tình Thương đã giúp cho:

- Các Em Học Sinh Con Em Anh Chị Em Phong ở Quy Hòa niên khóa 2017-2018 qua Sơ Maria Đặng Thị Hoàng, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Cộng Đoàn Thánh Phanxicô Qui Hòa, cha Tuyên Ủy đã chuyển số tiền 2.000,00€.
- Một Thầy Dòng Phanxicô tiền thuốc và mổ mắt 500,00€ tại Việt Nam.

Lịch trình Thánh Lễ tháng 7+8+9.2017

- T7 01.07.** Herne. Lễ cho Hội Cao Niên lúc 11:00giờ.
- T7 01.07.** Liebfrauen Kirche, Roßbachstr. 41, 46149 Oberhausen. Thánh Lễ rửa tội Cháu Clara Phạm Anh Vy lúc 15:00giờ.
- T7 08.07.** St. Mauritius. Pauline-von-Mallinckrodt-Platz 8. 32423 Minden. Thánh Lễ Kỷ Niệm Kim Khánh ÔB Thắng lúc 15:00giờ.
- CN 09.07.** 45149 Essen. Ginsterweg 44. Zur Heilige Familie. TL Thánh Lễ CĐ Thánh Gia Thất lúc 14g30 GT - 15g00 TL.

- T6 04.08.** 44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu lúc 19:00giờ.
- T7 12.08.** Thánh Lễ Thành Hôn Anh Phêrô Nguyễn Kim Cường và Chị Maria Lê Thị Thiên Vân, CĐ Nữ Vương, tại St. Georg. Saerbeck lúc 14:00giờ.
- CN 13.08.** Nhà Cha T.Ú. Thánh Lễ Hội Cao Niên lúc 14:00giờ.
- T7 19.08.** 44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. Bồn Mạg CĐ Mẹ Mông Triệu lúc 15:00giờ.
- T7 26.08.** 59425 Unna. Gabelsbergerstr. 4. Herz-Jesu. Bồn Mạg Hội Cầu Nguyện lúc 14:00giờ.
- CN 27.08.** 44623 Herne. Glockenstr. 7. St. Bonifatius. Nhà Cha Phêrô. Kính Thánh Monica, Bồn Mạg Các Bà Mẹ. Thánh Lễ lúc 12:30giờ.
- T7 02.09.** 44649 Herne. Hl. Dreifaltigkeit, Nhà Ông Tú. Thánh Lễ cho Hội Cao Niên lúc 11:00giờ
- CN 24.09.** 44649 Herne. Hl. Dreifaltigkeit, Nhà Anh Tú. Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Bồn Mạg Cộng Đồng lúc 14:00giờ.
- Báo trước lịch lễ tháng 10.2017 (Nếu không có gì thay đổi)**
- CN 01.10.** Kính Thánh Theresa Bồn Mạg Ca Đoàn Têrêsa và kỷ niệm Ngân Khánh 25 Năm của Ca Đoàn, Nhà Thờ St. Antonius, Klosterhardter Str. 10 – 46119 Oberhausen, Thánh Lễ lúc 15giờ.
- T7 14.10.** 58099 Hagen. Schillerstr. 16. Tại Petrus Canisius. Thánh Lễ Bồn Mạg CĐ Thánh Mẫu Mân Côi lúc 15:00giờ.
- T7 21.10.** 44649 Herne. Hl. Dreifaltigkeit, Nhà Anh Tú. Thánh Lễ Bồn Mạg CĐ Mẹ Fatima lúc 10:00giờ.
- T7 28.10.** 33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius – Thánh Lễ CĐ Vincentê lúc 15:00giờ.
- CN 29.10.** 32549 Bad Oeynhausen. Ovelgönner Weg 31. St. Johannes. Thánh Lễ Bồn Mạg CĐ Nữ Vương lúc 15:00giờ.

T7	01.07.	44649 Herne. Hl. Dreifaltigkeit, Nhà Anh Tú. 11:00giờ Thánh Lễ Hội Cao Niên.
T7	01.07.	Liebfrauen Kirche, Roßbachstr. 41, 46149 Oberhausen. Thánh Lễ rửa tội Cháu Clara Phạm Vy lúc 15:00giờ.
T7	08.07.	St. Mauritius. Pauline-von-Mallinckrodt-Platz 8. 32423 Minden. Thánh Lễ Kỷ Niệm Kim Khánh ÔB Thăng lúc 15:00giờ.
CN	09.07.	45149 Essen. Ginsterweg 44. Zur Heilige Familie. TL15g.
T6	04.08.	44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu lúc 19:00giờ.
T7	12.08.	Thánh Lễ Thành Hôn Anh Phêrô Nguyễn Kim Cường và Chị Maria Lê Thị Thiên Vân, CĐ Nữ Vương, tại St. Georg. Saerbeck lúc 14:00giờ.
CN	13.08.	Nhà Cha T.Ú. Thánh Lễ Hội Cao Niên lúc 14:00giờ.
T7	19.08.	44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. Bồn Mạg CĐ Mẹ Mông Triệu lúc 15:00giờ.

T7	26.08.	59425 Unna. Gabelsbergerstr. 4. Herz-Jesu. Bỏ Mạg Hội Cầu Nguyện lúc 14:00giờ.
CN	27.08.	44623 Herne. Glockenstr. 7. St. Bonifatius. Nhà Cha Phêrô. Kính Thánh Monica, Bỏ Mạg Các Bà Mẹ. Thánh Lễ lúc 12:30giờ.
T7	02.09.	44649 Herne. Hl. Dreifaltigkeit, Nhà Ông Tú. Thánh Lễ cho Hội Cao Niên lúc 11:00giờ
CN	24.09.	44649 Herne. Hl. Dreifaltigkeit, Nhà Anh Tú. Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Bỏ Mạg Cộng Đòg lúc 14:00giờ.
<i>Báo trước cho tháng 10.2017 nếu không có gì thay đổi.</i>		
CN	01.10	Kính Thánh Thêrsa Bỏ Mạg Ca Đòg Têrêsa và kỷ niệm Ngân Khánh 25 Năm của Ca Đòg, Nhà Thờ St. Antonius, Klosterhardter Str. 10 – 46119 Oberhausen, Thánh Lễ lúc 15giờ.
T7	14.10.	58099 Hagen. Schillerstr. 16. Tại Petrus Canisius. Thánh Lễ Bỏ Mạg CĐ Thánh Mẫu Mân Côi lúc 15:00giờ.
T7	21.10.	44649 Herne. Hl. Dreifaltigkeit, Nhà Anh Tú. Thánh Lễ Bỏ Mạg CĐ Mẹ Fatima lúc 10:00giờ.
T7	28.10.	33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius – Thánh Lễ CĐ Vincentê lúc 15:00giờ.
CN	29.10.	32549 Bad Oeynhausen. Ovelgönnner Weg 31. St. Johannes. Thánh Lễ Bỏ Mạg CĐ Nữ Vương lúc 15:00giờ.